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253. Stjórnarfundur haldinn 15. sept.  2005  kl:18:00 
Mættir: Einar, Þórður, Sigurvin, Birgir, og Bjarney. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar.  
Engar athugasemdir. 
 
2. Innkomin bréf.  
Engin 
 
3. Send bréf. 
Bréf sent til MÍT v /tímaúthlutunnar í íþróttamannvirkjum bæjarins. 
 
4. 44. sambandsþing UMFÍ 22. – 23. okt.  2005. 
44. sambandsþing UMFÍ 22. 23. okt 2005 á Egilstöðum. Einar H. lagði til að 
stjórnarmenn aðalstjórnar færu á þingið. Stjórnarmenn láti vita á næsta 
stjórnarfundi. 
 
5. Jólablað félagsins. 
Ákveðið að taka viðtal við Þorstein Erlingsson. Deildir skil inn greinum í blaðið 4. 
nóvember 2005. 
 
6. Önnur mál. 
Einar sagði frá því að KSÍ hafi óskað eftir því að taka salinn á leigu fimm laugardag í 
röð vegna námskeiða hjá KSÍ. Stjórnarmenn sammála um að leigja þeim salinn. 
Einar sagði frá fundi sem hann sat fyrr um daginn hvað varðar nýjan leikvang 
Reykjanesbæjar í knattspyrnu, en hann á sæti í nefnd sem skoðar þessi mál en í henni 
eiga líka fulltrúar knattspyrnudeildar Keflavíkur og Njarðvíkur ásamt fleirum. 
Almennar umræður um starfsemi deilda og fjárfestingum þeirra, einnig stöðu mál hjá 
deildum. 
 
 
 

Fleira ekki gert fundi slitið kl. 19:35. 


